



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันที ให้ทราบโดยทั่วกัน กรอปกับทมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จึงประกาศตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิมหากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายให้ถือว่าคำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิกผู้ที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชุด ไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเคน อาจดวงดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวนนักเรียน	ตำแหน่งเลขที่	เลขที่เบิกจ่ายตรง	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา					
๑	ห้วยน้ำคำจรรยาศิลป์	ยางตลาด	๒๒๓	๕๙๔๖	๐๐๑๑๘๗๗	

